

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ ถ้าไม่เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมซึ่งองค์กรผู้หญิงร่วมกันผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 276 แต่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือ การเคลื่อนไหวที่รวมพลัง และสร้างประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ คือ การเปลี่ยนวาทกรรมและสร้างองค์ความรู้โดย “ผู้หญิง” ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อผู้เขียน

ผู้เขียน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล (อาจารย์ปุย) ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับคำแนะนำที่ส่งเสริมกำลังใจ ตลอดจนความเข้าใจที่มีต่อผู้เขียน ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย และ อาจารย์ ดร.ปฐมภรณ์ นุชปอธาง กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้ชี้แนะประเด็นที่ผู้เขียนมองข้ามไป และสะท้อนแง่มุมที่เกิดประโยชน์กับงานมากยิ่งขึ้น การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นช่วงเวลาที่คุณเขียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตร “สตรีศึกษา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้บ่มเพาะองค์ความรู้ และเปิดโลกมุมมองแบบ “สตรีนิยม” ซึ่งต่างจากการศึกษาแบบกระแสหลักให้กับผู้เขียน ได้แก่ อาจารย์สินีทธิ์ สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ มาลี พงษ์พงศ์สวัสดิ์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ บุណาค ที่ห่วงใยและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนมาตลอด

ขอขอบคุณ “กัลยาณมิตร” ที่คอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นเสมือน “แนวร่วม” ในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ได้แก่ พี่ตุ้ม และ จี๊ด ขอขอบคุณ “พี่ปุย” ที่เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ ให้กำลังใจ และเอื้อเฟื้อหนังสือดี ๆ และขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่คอยติดตาม ห่วงใย ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา ได้แก่ พี่อำ พี่บุญรัตน์ ชิสเตอร์ยาณี พี่รี เทียน อ้อ ใจ ป๊อบ และ “แนวร่วม” สำคัญคือ พี่ตุ้ย พี่อ้อ(นัยนา) ที่คอยให้กำลังใจและมี “ประสบการณ์ร่วม” กันมาโดยตลอดทุกช่วงเวลาของการทำวิทยานิพนธ์ และนอกจากนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการสตรีศึกษาที่เป็นธุระและอำนวยความสะดวก พี่ตุ้ย พี่หมวย และน้องโบว์ รวมทั้ง พี่ ๆ น้อง ๆ รอบกายที่คอยส่งแรงใจ และให้การช่วยเหลือด้วยดี

ท้ายสุด ขอขอบคุณองค์กรผู้หญิงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาโดยมี “ผู้หญิง” เป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างพลังในการเคลื่อนไหวเพื่อ “ผู้หญิง” สืบไป

ปรีชญาภรณ์ จันทรรักษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2551